

สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>คุก25ปีหมอลือเถื่อนชาวเขมร ใช้เข็มช้ำคนไข้ติด'เอชไอวี'</p> <p>ศาลกัมพูชามีคำพิพากษาเมื่อวันพฤหัสบดี ให้นายเยม ชริน วัย 56 ปี ซึ่งก่อนหน้านี้นี้ประกอบอาชีพเป็นหมอลือถึงรักษาประชาชนที่หมู่บ้านโรกา จังหวัดพระตะบอง ให้รับโทษจำคุกเป็นเวลา 25 ปี เนื่องจากผิดจริงตามข้อหาหนัก 3 กระทั่ง ฐานประพฤติดัวเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทั้งที่ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ แพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีผ่านการใช้เครื่องมือแพทย์ที่ไม่ได้มาตรฐาน และทรมาณผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย ทั้งนี้ ตำรวจจับกุมนายเยม ชริน เมื่อช่วงปลายปีที่แล้ว หลังผลการตรวจเลือดของชายวัย 74 ปีรายหนึ่งในหมู่บ้านโรกาซึ่งเข้ารับการรักษากับนายเยม ชริน ออกมาเป็นบวก ชายคนนี้จะเรียกร้องให้ชาวบ้านอีกมากกว่า 270 คน ซึ่งเคยเข้ารับการรักษากับนายเยม ชริน ให้เข้ารับการตรวจเลือดด้วย และผลการตรวจล้วนออกมาในทางเดียวกัน นั่นคือทุกคนได้รับเชื้อไวรัสเอชไอวี โดยผู้เคราะห์ร้ายมีอายุระหว่าง 2 ปีไปจนถึงมากกว่า 80 ปี และมีคนไข้จำนวนหนึ่งเสียชีวิตแล้ว ขณะที่นายเยม ชริน ซึ่งสำนวนคดีของอัยการระบุว่าเป็นที่รักใคร่นับถือของชาวบ้านในพื้นที่อย่างมาก แม้รักษาโรคโดยไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ ให้การรับสารภาพต่อศาลว่าใช้เข็มฉีดยาเวียนกันผู้ป่วยหลายคนจริง แต่ไม่มีเจตนาแพร่เชื้อไวรัสเอชไอวีให้แก่ผู้ใด คดีดังกล่าวสร้างความไม่พอใจอย่างหนักให้แก่รัฐบาลกัมพูชา ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสเอชไอวีในประเทศ หลังเกิดการระบาดอย่างหนักในพื้นที่ยากจนและห่างไกลความเจริญ ระหว่างช่วงยุคทศวรรษที่ 1990"</p>	-	-
นานาชาติ	<p>ทั่วโลกป่วยจากอาหารปนเปื้อนปีละ 600 ล้านคน</p> <p>องค์การอนามัยโลก (อู) เผยรายงานว่า ในแต่ละปีมีประชาชนล้มป่วยจากการบริโภคอาหารปนเปื้อน ประมาณ 600 ล้านคน หรือเกือบ 1 ใน 10 ของประชากรทั้งโลก และประมาณ 420,000 คนเสียชีวิต ซึ่งเกือบ 1 ใน 3 เป็นเด็กเล็ก โดยสิ่งปนเปื้อนในอาหารมีทั้งแบคทีเรีย เชื้อไวรัส พยาธิ ชีวพิษ และสารเคมี นับเป็นการรายงานครั้งแรกของอูเกี่ยวกับการประเมินผลกระทบจากโรคที่เกิดจากอาหาร ดร.คาสีอากิ มียากิชิมะ ผู้อำนวยการแผนกความปลอดภัยด้านอาหารของอู กล่าวถึงความสำคัญของการได้ข้อมูลที่แน่ชัดเกี่ยวกับปัญหา "จนถึงขณะนี้ เรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็น ต่อสู้กับปีศาจที่ไม่เห็นร่าง" พร้อมกับแสดงความหวังว่า ตัวเลขจากการแถลงจะช่วยกระตุ้นให้ประเทศต่างๆ เพิ่มมาตรการเพื่อความปลอดภัยด้านอาหาร รายงานซึ่งได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลจนถึงปี 2553 พบสารแตกต่างกัน 31 ชนิด ที่ปนเปื้อนในอาหาร และเป็นสาเหตุให้ประชาชนหลายร้อยล้านคนล้มป่วย หรือนำเชื้อโรคร้ายแรงเข้าสู่ร่างกาย เช่น มะเร็ง ซึ่งจะไม่ปรากฏอาการจนกว่าหลายปีต่อมา อาหารปนเปื้อนนอกจากจะทำให้ชาวโลกเสียชีวิตปีละเกือบครึ่งล้านคนแล้ว โรคต่างๆ ที่เกิดจากอาหารยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ที่รอดชีวิตด้วย.</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ศรีธัญญา พบคนไทย "พิการทางจิตใจ" กว่า 1 แสนคน</p> <p>นพ.ศิริศักดิ์ ธิติฉัตรนิตย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา กล่าวว่า โรงพยาบาล(รพ.) ในสังกัดกรมสุขภาพจิต รวมทั้ง รพ.ศรีธัญญา ดูแลผู้พิการ 4 กลุ่ม คือ 1.ผู้พิการทางจิตใจ และพฤติกรรม 2.ผู้พิการทางสติปัญญา 3.ผู้พิการทางการเรียนรู้ และ 4.กลุ่มออทิสติก ซึ่งการดูแลนั้นนอกจากจะบำบัดรักษาด้วยยาแล้ว ยังเน้นกิจกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้อยู่ได้ในสังคม ทุกวันที่ 3 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันคนพิการสากล โดยความพิการ นั้นไม่ใช่มีเพียงทางกาย แต่ยังรวมถึงพฤติกรรมและจิตใจ โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ในเอเชียและเอเชียแปซิฟิก มีผู้ป่วยจิตเวชมากที่สุด เกิดจากความยากจน อุบัติภัย และภัยธรรมชาติ "สำหรับประเทศไทยมีผู้พิการจำนวน 1,675,753 คน เป็นเพศชาย 899,974 คน เป็นเพศหญิง 775,779 คน โดยเกือบครึ่งหนึ่งเป็นพิการทางร่างกาย หรือประมาณ 819,809 คน คิดเป็นร้อยละ 48.92 ส่วนผู้พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรมมี 114,788 คน หรือร้อยละ 6.84 ผู้พิการทางสติปัญญา 114,237 คน หรือร้อยละ 6.81 ผู้พิการทางการเรียนรู้ 6,531 คน หรือร้อยละ 0.38 และออทิสติก 7,538 คน หรือร้อยละ 0.44"</p>	-	-
ประเทศ	<p>กรมสุขภาพจิต ขวนครอบครัวสร้างสัมพันธ์ ลดความรุนแรง แนะนำ 5 ไม่ ป้องกันตัว นายแพทย์เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สถานการณ์ความรุนแรง ต่อเด็กและสตรี จากข้อมูลของศูนย์พึ่งได้ กระทรวงสาธารณสุข พบว่า สตรีและเด็กที่ถูก กระทบความรุนแรงและเข้ารับบริการศูนย์พึ่งได้ตามโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมี จำนวนเพิ่มขึ้น โดยปี 2556 มีสตรีและเด็กที่ถูกกระทบความรุนแรง 31,866 ราย เฉลี่ย การถูกทำร้าย 87 รายต่อวัน หรือกล่าวได้ว่า ในทุกชั่วโมงมีเด็กและสตรีถูกกระทบความ รุนแรง 4 ราย ในขณะที่ปี 2555 มีสตรีและเด็กที่ถูกกระทบความรุนแรง 20,572 ราย หรือเฉลี่ย 56 ราย/วัน ทั้งนี้ พบว่า เด็กถูกกระทบความรุนแรงทางเพศมากที่สุด ในขณะที่ สตรีถูกกระทบความรุนแรงทางกายมากที่สุด สำหรับผู้กระทบความรุนแรงในเด็กมากที่สุด คือ แฟน เพื่อน และคนในครอบครัว ขณะที่ผู้กระทบความรุนแรงในสตรีมากที่สุด ได้แก่ สามี แฟน และคนในครอบครัว ส่วนสาเหตุของการกระทบความรุนแรงในเด็ก อันดับ 1 ได้แก่ สภาพแวดล้อม อาทิ สื่อลามกต่างๆ หรือความใกล้ชิด รองลงมา คือ การใช้สาร กระตุ้น อาทิ การดื่มสุรา ใช้สารเสพติดอื่นๆ และสัมพันธ์ภาพในครอบครัว ขณะที่สาเหตุการ กระทบความรุนแรงในสตรีอันดับ 1 ได้แก่ สัมพันธภาพในครอบครัว อาทิ การนอกใจ ทะเลาะ หึงหวง รองลงมา คือ การใช้สารกระตุ้น และสภาพแวดล้อมสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง ต่อ การถูกผู้ดื่มสุราทำร้าย ขอแนะ 5 ไม่ ในการป้องกันตัว คือ 1.ไม่นั่งนอนใจ โดยตรวจสอบว่า มีอาวุธอยู่กับตัวของผู้เมาสุรา หรือบริเวณใกล้เคียงหรือไม่ ถ้ามี และไม่มั่นใจว่าปลอดภัย ให้ โทรศัพท์แจ้งตำรวจ 2.ไม่ใช้กำลัง ในการยุติความ 3.ไม่สร้างบรรยากาศ ช่มชู้ ตำหนิ หรือกดดัน ไม่ยิ้มเยาะหรือหัวเราะ ไม่ได้แหยงหรือ ท้าทาย หรือตะโกนใส่ 4.ไม่ให้บุคคล นั้นเข้าใกล้เครื่องยนต์กลไกหรือขับขี่ยานพาหนะ และ 5.ไม่เข้าไปใกล้บุคคลนั้นมาก เกินไป จึงควรมีระยะห่าง ตลอดจนหลีกเลี่ยงการจ้องตาหรือการมองตาอย่างต่อเนื่อง</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>รมว.สาธารณสุข เผยพัฒนาตามควบคุมโรคชายแดนให้มีสมรรถนะพร้อมรองรับ AEC นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีความร่วมมือกันในการควบคุมป้องกันโรคและปัญหาด้านสุขภาพด้านอื่นๆ อย่างใกล้ชิดต่อเนื่อง โดยเฉพาะในปีนี้เป็นปีแห่งประชาคมอาเซียน(AEC) สำหรับชายแดนด้าน อ.แม่สอด จ.ตาก ในปี 2558 มีผู้เดินทางผ่านด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ 1,284,770 ราย เฉลี่ยเดือนละ 107,064 ราย ได้พัฒนาสมรรถนะด้านควบคุมโรครองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด 4 ด้าน คือ 1.คุณภาพตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ 2.พัฒนาบุคลากรด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาเมียนมาร์ 3.พัฒนาการตรวจจับ โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายอัตโนมัติ (Thermoscan) และ 4.พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการและระบบการสื่อสารในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข ทั้งนี้เพื่อขจัดหรือป้องกันการแพร่ระบาดของโรครวมทั้งภัยคุกคามทางสาธารณสุขระหว่างประเทศตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 และกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR 2005) ล่าสุดปีนี้ ทั้ง 2 ประเทศได้ทำแผนปฏิบัติการร่วม พ.ศ.2559-2561 ร่วมมือกันดำเนินการ 7 เรื่องได้แก่ การเฝ้าระวังโรค การควบคุมมาตรฐานอาหารและยา การแพทย์พื้นบ้าน การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอาง การควบคุมโรคติดต่อและโรคติดต่ออุบัติใหม่ โรคระบาดข้ามแดน และการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับแรงงานต่างชาติ เน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลและพัฒนาบุคลากรร่วมกัน ใน 4จังหวัดคู่แฝด ได้แก่ เชียงรายกับท่าขี้เหล็ก ตากกับเมียวดี กาญจนบุรีกับทวาย ระนองกับเกาะสอง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.ยกระดับมาตรฐานห้องแล็บทั่วประเทศ น.พ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ได้นำระบบบริหารคุณภาพมาใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพของงาน การตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน สำหรับบริการประชาชน โดยให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดทำเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานบริการสำหรับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย การพัฒนาเครือข่ายห้องปฏิบัติการ รวมถึงการสร้างกระบวนการรับรองระบบบริหารคุณภาพ เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการของกระทรวงสาธารณสุขประสบความสำเร็จ เนื่องจากที่ผ่านมา การรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีหลากหลาย เช่น มาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ หรือ LA และมาตรฐานสากล ISO 15189 ทำให้ห้องปฏิบัติการผ่านการรับรองเพียง 53% เมื่อกำหนดกระบวนการพัฒนาและรับรองที่เป็นขั้นตอนตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ทำให้ผ่านการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 521 แห่ง และเมื่อรวมกับการรับรองตามมาตรฐานอื่นๆ ทำให้มีห้องปฏิบัติการผ่านมาตรฐานเพิ่มขึ้นเป็น 98% จากจำนวนทั้งหมด 916 แห่ง ส่วนห้องปฏิบัติการรังสีวินิจฉัย ขณะนี้ได้รับการรับรองสะสมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 จำนวน 640 แห่ง คิดเป็น 82% จากจำนวนทั้งหมด 780 แห่ง โดยจะพัฒนาให้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมดต่อไป</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>ขงกรม.ซื้อเครื่องวัดแอลกอฮอล์รุ่นใหม่ วัสดุเร็วขึ้น เข้ม ดูแลอุบัติเหตุช่วงปีใหม่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยบนท้องถนน (ศปถ.) ประชุมคณะกรรมการ ศปถ. เพื่อเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อน ตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2559 ภายใต้แนวคิด สุขกาย สุขใจ ขับขี่ปลอดภัย รับผิดชอบต่อสังคม 2559 ในช่วงคุมเข้ม 7 วันอันตราย ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2558 - 4 มกราคม 2559 โดยนายกรัฐมนตรี ต้องการผลักดันเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนนให้ตลอดทั้งปีไม่ใช่แค่ช่วงเทศกาล เนื่องจากประเทศไทยติดอันดับประเทศที่มีอุบัติเหตุบนท้องถนนอันดับต้นๆ ของโลก และมีความสูญเสียเป็นจำนวนมาก จึงมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานให้เกิดรูปธรรม ขณะเดียวกันคณะรัฐมนตรี หรือกรม.ได้มีการอนุมัติ เครื่องมือตรวจจับความเร็วและเครื่องมือวัดปริมาณแอลกอฮอล์ตามที่ตำรวจได้ร้องขอ นอกจากนี้ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเตรียมเสนอกรม. ในการนำเครื่องสกรีนตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ มาใช้ควบคู่กันไปด้วยโดยอุปกรณ์ดังกล่าวมีเซ็นเซอร์สามารถตรวจได้อย่างรวดเร็วกว่าอุปกรณ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทั้งนี้ที่ผ่านมาการแก้ปัญหายังไม่เป็นที่น่าพอใจซึ่งเห็นได้จากการขับรถไม่มีระเบียบวินัย เมาแล้วขับ โดยได้กำหนดมาตรการป้องกัน คือ เน้นการใช้กฎหมาย อย่างเข้มงวด โดยเฉพาะกฎหมายจราจร การควบคุมการจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การดูแลความปลอดภัยในการสัญจร บริเวณแหล่งท่องเที่ยวและจุดผ่านแดน รวมถึงดูแลความปลอดภัยการสัญจรทางน้ำ</p>	<p>ปี 2558 พบการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางท้องถนนสูงกว่าค่า Median 5 ปี ย้อนหลัง ตั้งแต่เดือน ม.ค.58 เป็นต้นมา</p>	<p>มอบยุทธศาสตร์ที่ 1 PM 2 วัยเรียน PM 3 วัยรุ่น PM 4 วัยทำงาน PM 9 และ พทส.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสื่อสาร ความเสี่ยง เต็มภูมิปัญญา ภูมิธรรม ทั้ง ภายในและภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์, สื่อสารมวลชนและ social network</p>
ประเทศ	<p>สธ.เริ่มระบบแจ้งนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพ3วิธีผล นายแพทย์ ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ได้สั่งการ ให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)ปรับปรุงบริการขออนุญาตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส ซึ่งขณะนี้ อย. ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ใช้ในการพิจารณาคำขออนุญาตแบบอัตโนมัติ (Automated System Licensing) ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว ในการแจ้งนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพล่วงหน้าอัตโนมัติ (Auto LPI) เพื่อให้ผู้นำเข้าได้เลขใบรับแจ้ง ไปใช้ในการทำใบขนสินค้าขาเข้าได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น โดยส่งข้อมูลการนำเข้าล่วงหน้าทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ อย.ออกเลขใบรับแจ้ง นำไปใช้ในการทำใบขนสินค้าขาเข้าที่กรมศุลกากร ลดระยะเวลาในการพิจารณาเหลือเพียง 3 วินาที ส่วนระบบการจดแจ้งเครื่องสำอางอัตโนมัติ สามารถรับใบรับแจ้งภายใน 3 วินาทีเช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ประกอบการต้องส่งรายละเอียดคำขอ จดแจ้งเข้ามาได้ครบถ้วน ยกเว้นเครื่องสำอาง ที่มีความเสี่ยงสูง ในส่วนผลิตภัณฑ์สุขภาพ อื่นๆ อยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาระบบ เพื่อให้สามารถทำงานแบบอัตโนมัติได้จริง ทั้งนี้ กระบวนการที่ทำงานในระบบนี้ต้องไม่มีความซับซ้อนมากนัก หากเป็นการ ประเมินผลิตภัณฑ์โดยผู้เชี่ยวชาญจะไม่สามารถทำได้ด้วยระบบรูปแบบนี้</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สคบ.เผยยอดร้องคัดลยกรรม-เสริมความงามพุ่ง จมูกเบี้ยว-ยุบ-อักเสบ-ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐาน</p> <p>สคบ.เปิดเผยยอดผู้ร้องเรียน กรณีได้รับความเสียหายจากการใช้บริการสถานเสริมความงาม และคัดลยกรรมความงาม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-19 ต.ค.2558 มีทั้งสิ้น 355 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ที่มีกรร้องเรียน 158 คน แบ่งเป็นความเสียหายจากคลินิกคัดลยกรรมเสริมความงาม 81 คน โดยประเด็นการร้องเรียน เช่น จมูกเบี้ยว-ยุบ อักเสบ ซิลิโคนไม่ได้มาตรฐาน ทำตาสองชั้นผิดรูป เต้านมไม่ได้ขนาด และปัญหาการดูดไขมัน ส่วนความเสียหายในสถานบริการเสริมความงามที่เป็นคลินิกและสปา แต่ไม่ใช่คลินิกคัดลยกรรมมี 433 คน ส่วนใหญ่ร้องเรียนในประเด็นเกิดอาการแพ้ นพ.จักรพงษ์ ชุณหวะสี คณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาการใช้บริการเสริมความงาม สคบ. ระบุว่า จากการพิจารณาใกล้เกลี่ยพบบว่า ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากพนักงานที่ให้บริการไม่มีความชำนาญ ผู้ประกอบกิจการไม่มีแพทย์หรือแพทย์เฉพาะทางอยู่ประจำให้บริการโดยตรง เมื่อเกิดปัญหาพนักงานไม่สามารถแก้ปัญหาได้ ส่วนปัญหาที่น่ากังวล คือ การเข้าไปใช้บริการคลินิกที่แพทย์ไม่ได้รับการรับรองจากแพทยสภา หรือเป็นแพทย์ที่แอบอ้างว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านนั้น ๆ ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการสถานบริการเสริมความงาม ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบรายชื่อแพทย์ที่ได้รับการรับรองจากแพทยสภาจากเว็บไซต์แพทยสภา</p>	-	-
ประเทศ	<p>สปสข. เล็งเพิ่ม “วัคซีนเอชพีวี” ป้องกันมะเร็งปากมดลูก ในปีงบประมาณ 60 ลงสิทธิบัตรทอง ฉีดให้ นร.หญิง ม.ต้น คาดใช้งบ 300 - 500 ล้านบาทต่อปี</p> <p>นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รักษาการเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสข.) กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 หลังจากที่มีการนำวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี ซึ่งเป็นวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกเข้าสู่ระบบวัคซีนพื้นฐานของชาติ สปสข. เตรียมที่จะบรรจุวัคซีนเอชพีวีให้อยู่ในสิทธิประโยชน์ของผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือบัตรทอง โดยคาดว่าจะฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุอยู่ในวัยเรียนไม่เกินมัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งนี้ ราคาวัคซีนนี้อยู่ที่ 200 บาทต่อโดส จึงคาดว่าจะใช้งบประมาณในส่วนนี้ประมาณ 300 - 500 ล้านบาทต่อปี อยู่ในวิสัยงบประมาณที่จะจัดหาวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกให้กับผู้ใช้สิทธิบัตรทอง</p>	<p>สถานการณ์มะเร็งปากมดลูกจากข้อมูล อัตราตาย</p> <p>ปี 2555 พบ 2.91</p> <p>ปี 2556 พบ 2.17</p> <p>ปี 2557 พบ 3.47</p> <p>ปี 2558 (ม.ค.-ก.ค.) พบ 1.48</p> <p>อ.ที่มีอัตราตายเกินจังหวัด ได้แก่</p> <p>ดงเจริญ 14.86 ,</p> <p>วชิรบำรุงมี 6.36</p> <p>เมือง 5.41 ,</p> <p>สาเกตเหล็ก 4.20</p> <p>วังทรายพูน 3.99 ,</p> <p>บึงนาราง 3.47</p> <p>(อัตราตายต่อ ปชก.แสนคน)</p>	<p>มอบหมาย ยุทธศาสตร์ที่ 1 (PM วัยรุ่น/วัยทำงาน) เร่งรัดการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ในประชาชนกลุ่มเสี่ยง</p>




สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>สธ.ติดอันดับ 10 สุดยอดองค์กรในพื้นที่เด็กไทยอยากร่วมงานด้วย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือ Thammasat Business School ทำการสำรวจ TOP 10 Gen NEXT Dream Workplace หรือ 10 สุดยอดที่ทำงานที่ Gen Next อยากร่วมงาน โดยอันดับ 1 คือ ปูนซีเมนต์ไทย หรือ SCG ตามด้วย ปตท.และ เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยทั้งหมดเป็นองค์กรขนาดใหญ่ของไทย และระดับโลก โดยแบรนด์ขององค์กรถือว่ามีผลต่อการเลือกของผู้สมัคร และองค์กรก็จะมีตัวเลือกของผู้สมัครมากยิ่งขึ้น ทำให้ได้คนเก่งและคนมีความสามารถมาร่วมงานกับบริษัท แต่พบว่า อันดับ 4 คนรุ่นใหม่ หรือ Gen NEXT กลับสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการมีธุรกิจของตัวเอง เช่น การเป็น Start Up หรือธุรกิจ SMEs มากกว่าการเป็นมนุษย์เงินเดือน ส่วน สธ.ติดอันดับ 10</p>	-	-
ประเทศ	<p>ลด... 'เกลือและโซเดียม'ลดโรคไม่ติดต่อ คนไทยรับโซเดียมเกิน 2 เท่าตัว !!! จากการสำรวจของเครือข่ายลดบริโภคเค็มเมื่อปี 2550 พบว่า คนไทยรับโซเดียมมากกว่าความต้องการของร่างกาย และสูงกว่าค่าที่ควรบริโภคโดยไม่เกิดอันตราย ถึง 2 เท่าตัว คือ ร้อยละ 4.35 กรัมต่อคนต่อวัน โดยที่ยังไม่รวมโซเดียมในรูปแบบอื่นที่แฝงมา เช่น ผงชูรส น้ำจิ้ม อาหารหมักดอง ผงฟูในขนมและอาหารแปรรูปต่างๆ ส่งผลให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคไม่ติดต่อ (Non-communicated Diseases) หรือ NCDs อย่างมาก ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดบริโภคเค็ม กล่าวว่าร่างกายของคนมีส่วนประกอบที่เป็นโซเดียมอยู่ร้อยละ 40 โดยจะช่วยรักษาสมดุลของเหลวและเกลือแร่ในร่างกาย ช่วยปรับความดันเลือด การทำงานของกล้ามเนื้อและระบบประสาท ช่วยในการดูดซึมสารอาหารบางอย่างที่จำเป็นต่อร่างกาย แต่หากได้รับโซเดียมมากเกินไป คือ มากกว่า 2 กรัมต่อวัน จะทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรค NCDs คือ โรคความดันสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไต โรคเบาหวาน เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคที่ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ติดต่อจากการคลุกคลีกับผู้ป่วยคนอื่น แต่เกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันและการบริโภค มีการศึกษาในทั่วโลก พบว่า ประเทศไหนที่มีการกินเกลือมากก็จะมีผู้ป่วยโรค NCDs มาก เด็กรุ่นใหม่จะรับประทานอาหารประเภทนี้มาก ทั้งบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป อาหารกระป๋อง หรือจังก์ฟู้ดสำเร็จรูป เป็นต้น ก็ป่วยด้วยโรค NCDs มากขึ้นในอายุน้อยลง คือป่วยเร็วขึ้น จากเดิมที่จะป่วยเมื่ออายุมากกว่า 30 ปี ปัจจุบัน อายุ 20 ปีก็พบป่วยด้วยโรคความดันสูง โรคอ้วน และไขมันสูง แล้วก็มีโรค "ไตตามมา" ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กล่าวด้วยความเป็นห่วงเด็กไทย</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 4 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>มหันตภัยหวานโหด/พิช “น้ำตาลฟรุคโตส” หนึ่งในรสชาติของอาหารไทยที่โดดเด่นนั้น ก็คือรสหวาน ทั้งรสหวานที่ได้จากน้ำตาล น้ำตาลโตนด และสารให้ความหวานที่ใช้แทนน้ำตาล ซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรลดการบริโภคในชีวิตประจำวัน นายแพทย์สมบุรณ์ รุ่งพรชัย แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ (Vitalife Wellness Center) ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ กล่าวว่า การบริโภคน้ำตาลในปริมาณที่มากเกินไปยังทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเป็นโรคเบาหวาน โรคอ้วน และ โรคไขมันพอกตับ ที่น่ากังวลก็คือ ปัจจุบันพบว่ามียุทธการเกิดโรคเหล่านี้สูงในกลุ่มคนหนุ่มสาวและเด็ก ซึ่งต่างจากในอดีตที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมักจะเป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุ 40 ปีขึ้นไป จึงอยากแนะนำให้ทุกคนบริโภคน้ำตาลแต่พอดี และควรเลือกรับประทานน้ำตาลชนิดที่มีประโยชน์ เพราะน้ำตาลแต่ละชนิดก็ให้ผลไม่เหมือนกัน การบริโภคน้ำเชื่อมฟรุคโตสสูงในปริมาณสูงถึง 42-55% นั้น แสดงให้เห็นถึงปัญหาด้านสุขภาพ เนื่องจากการบริโภคฟรุคโตส จะทำลายระบบทำงานของตับและโปรตีนยับยั้งตีนฮอริโมน หรือฮอริโมนอิม ทำให้เราไม่รู้จักอิมและทานเกินความต้องการ จากผลวิจัยในสหรัฐอเมริกาพบว่า น้ำเชื่อมฟรุคโตสสูงนั้นเป็นพิษต่อร่างกายและสามารถทำลายระบบลำไส้อีกด้วย การทำอาหารทานเองเราสามารถเพิ่มทางเลือกในการปรุงรสหวานได้จากสมุนไพรอย่างเช่น หญ้าหวาน หรือน้ำผึ้งธรรมชาติ และใช้น้ำตาลอ้อยในปริมาณน้อยลง</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>กรมอนามัยห่วงหมอกควันรุนแรงหนักปี 59 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แถลงถึงมาตรการรับมือผลกระทบจากภาวะหมอกควัน ว่าสถานการณ์หมอกควันของประเทศไทยในปี 2558 พบว่าพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ คือ จ.เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน พะเยา และตาก เป็นพื้นที่ที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนเฉลี่ยสูงสุดในประเทศ โดยพื้นที่ที่มีค่าฝุ่นละอองสูงสุดของประเทศในรอบ 24 ชั่วโมง คือ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย สูงถึง 381 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร(ลบ.ม.) เกินกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดอยู่ที่ 120 ไมโครกรัมต่อ ลบ.ม. ทั้งนี้สาเหตุที่ภาคเหนือเกิดปัญหาหมอกควันมากที่สุด เพราะลักษณะภูมิประเทศเป็นแอ่งกระทะ ทำให้อากาศไม่ถ่ายเทเนื่องจากความกดอากาศสูง มลพิษจึงวนอยู่ในพื้นที่ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยว ทั้งกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด กลุ่มโรคทางเดินหายใจ กลุ่มโรคผิวหนังอักเสบและกลุ่มโรคตาอักเสบ ซึ่งในปี 2558 พบผู้ป่วยใน 4 กลุ่มโรค รวม 826,247 ราย นพ.วชิระ กล่าวอีกว่า ปัญหาของหมอกควันและฝุ่นละอองเกิดจาก 1.การเผาทำลายวัชพืชเพื่อการเกษตรเป็นสาเหตุมากกว่าร้อยละ 90 และส่งผลกระทบโดยรอบได้มากกว่า 5 กิโลเมตร 2.การก่อสร้าง ซึ่งเกิดแค่บางพื้นที่ส่งผลกระทบได้ประมาณ 1 กิโลเมตร และ 3.การปิ้งย่างข้างทาง เช่น หมูหัน ไก่หัน เป็นต้น เกิดเฉพาะบางพื้นที่เช่นกัน แต่ส่งผลกระทบได้ไม่กี่เมตร ขึ้นอยู่กับปริมาณในการปิ้งย่าง แต่ทั้งหมดต้องมีการควบคุมหมอกควัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผาทำลายเพื่อการเกษตรเป็นปัญหาหลัก จึงต้องห้ามไม่ให้มีการเผา“</p>	-	<p> <input type="radio"/> ขอบ <input type="radio"/> ทราบ <input type="radio"/> ขอพบ <input type="radio"/> ลงนัด <input checked="" type="radio"/> แจ้งผู้เกี่ยวข้อง <input checked="" type="radio"/> ดำเนินการ <i>SC-ร.กม</i> <input type="radio"/> ประสาน.....  (นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร - 8 ธ.ค. 2558 </p>
จังหวัด	-	-	-



